



ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (รถยนต์)

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (รถยนต์) จำนวน ๒ คัน คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๑๕ ภูเก็ต เลขเครื่องยนต์ LH ๑๑๒-๐๐๘๘๓๓๘ ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ FORD สีเทา หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๘๑ ภูเก็ต เลขเครื่องยนต์ MNWSFD ๓๐๕W๔๓๓๑๓๕ ราคา ๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยดำเนินการขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. การขายจะทำการขายโดยวิธีขายทอดตลาดประมูลราคาด้วยวาจาและจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอราคาครั้งละ ๑,๐๐๐.- บาท

๒. ในการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ขายจะขายรถยนต์โดยยกเลิกการใช้รถตลอดไปต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งลบตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ (ตรากรมการพัฒนชุมชน) ที่อยู่ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๓. ผู้เข้าประมูลจะเสนอราคาจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๒ ชุด ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจำการลงทะเบียนเข้าประมูล (เฉพาะเงินสดเท่านั้น) ให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕๐ % (ห้าสิบบเปอร์เซ็นต์) ของราคาที่เสนอ โดยให้มาลงชื่อยืนยันความประสงค์ในการเข้าลงทะเบียนเสนอราคาในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

๔. ผู้ซื้อหรือผู้เสนอราคาการขายทอดตลาด จะต้องวางเงินสด ๕๐% (ห้าสิบบเปอร์เซ็นต์) ของราคากลางที่เสนอราคาได้เป็นหลักประกัน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจะคืนเงินมัดจำการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลที่ไม่ชนะการประมูลราคา หลักจากประมูลเสร็จสิ้น) สำหรับผู้ที่ประมูลได้เงินส่วนที่เหลือจะต้องนำมาชำระต่อเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ประมูลได้ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หากผู้ประมูลราคาดล่เลยไม่ชำระเงินให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จะริบเงินที่ชำระไว้แล้วและจะนำครุภัณฑ์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดอีกครั้ง

/๕. ผู้ซื้อ...

๕. ผู้ซื้อหรือผู้เสนอราคาจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับมอบพัสดุ ตลอดจนต้องทำการขนย้ายพัสดุออกจากที่เก็บภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากชำระเงินแล้วและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด ผู้เสนอราคาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๖. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา รายใด ไม่เข้าเสนอราคาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคา ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๒-๑๕๘๔ ได้ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายกิตติพล เวชกุล)

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต